



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์ เดลินิวส์ (5 ก.พ.61)</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “จากก้าวคนละก้าว สู่ข้อเสนอปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย” โดย นพ.มงคล ณ สงขลา อธิบดีรพ.ส ธ. กล่าวว่า อนาคตหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เนื่องจากผู้บริหารไม่เข้าใจถึงหลักการ ทั้งนี้ หลักประกันสุขภาพฯ ใช้งบประมาณไม่เกิน 17 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ จึงไม่กระทบกับงบประมาณของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลใด ๆ ไม่กล้ายกเลิกบัตรทอง แต่พยายามทำให้เป็นโครงการสงเคราะห์คนยากไร้ ไม่สนับสนุนดูแลให้ดีขึ้นเพราะคิดว่าเป็นภาระการเงินการคลังของประเทศ และยังไม่มียุทธศาสตร์ใดมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ระบบสาธารณสุขของไทยยังไม่ถูกปฏิรูปอย่างจริงจัง ในขณะที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ที่น่าเป็นห่วงคือ ไม่มีการมองระบบสาธารณสุขให้รอบด้าน ไม่แก้ไขในสิ่งที่สามารถทำได้ และนำส่วนที่มีประโยชน์มาเสริมการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแรง</p> <p>นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอ ให้ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของข้าราชการบัตรทอง ประกันสังคม ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากนี้รัฐบาลต้องกำกับระบบและตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลของรพ.เอกชนไม่ให้สูงเกินไปให้ได้ รวมถึงต้องมีกลไก การฟ้องร้องแพทย์ โดยให้มีกฎหมายเยียวยาคนไข้หรือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการรักษา</p> <p>นางสุนทรี แซ่กิ่ง บอร์ด สปสช. กล่าว ถึงกรณีที่ดิน บอดี้สแลม วิ่งหาเงินเพื่อสนับสนุนรพ. ว่า การทำเช่นนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขได้ เพราะไม่ได้แก้ระบบโครงสร้าง ส่วน สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพกำหนดให้เหมือนกัน โดยไม่คำนึงว่าประชากรที่อยู่ในระบบมีความแตกต่าง มีความต้องการสุขภาพที่ต่างกัน และระบบสาธารณสุขไม่เอื้อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่สามารถระดมความร่วมมือจากภาคประชาชนได้ แต่ภาครัฐไม่ดำเนินการ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัด ลึก กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (3 ก.พ.61)</p>	<p>ผอ. WHO เยือนไทย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยจะสนับสนุนนโยบาย WHO เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สุขภาพของผู้หญิง เด็ก วัยรุ่น ทั้งนี้ ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางสามารถประสบความสำเร็จในการขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้ และมุ่งเน้นให้มีมาตรการป้องกันปัญหาทางสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ไทยมีแนวคิดจะจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Aging and Innovation ขึ้นในประเทศไทยภายในปี 2562 เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ</p> <p>ด้านนายทีโดรส กล่าวแสดงความประทับใจโครงการก้าวคนละก้าวของคุณ บอดี้สแลม และสนใจที่จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้ที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ พร้อมชื่นชมไทยที่มีบทบาทในประเด็นสุขภาพโลกอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะความสำเร็จในการยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก กามโรค หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโรคเท้าช้าง รวมทั้งชื่นชมนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างแท้จริง และ มอบโล่เกียรติยศแก่ประเทศไทย เพื่อยกย่องผลงานที่สามารถขจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปเมื่อปี 2560</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคล ในข่าว (4 ก.พ. 61)</p>	<p>-เสนอภาพข่าว นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่ WHO มอบโล่เกียรติยศให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประเทศไทยสามารถกวาดล้างโรคเท้าช้างได้สำเร็จ โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. และ พญ.พูนาม เคนตราปาล ชิงห์ ร่วมในพิธี ที่ทำเนียบรัฐบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (3 ก.พ.61)</p> <p>เดลินิวส์ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)</p>	<p>รางวัลเจ้าฟ้ามหิตล</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของสหรัฐ 2 ทีมที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตล ในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุข และยกย่องชมเชยคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิตล ที่มีวิสัยทัศน์ของการก้าวไปสู่โลกที่ปราศจากโรค และยอมรับเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ระหว่างสหรัฐและไทย</p> <p>-เสนอข่าว นักวิชาการนานาชาติกว่า 40 คน ที่มาร่วมประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตล ปี 2561 เข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มระยอง 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยให้ความสนใจการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาอย่างรับผิดชอบในสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาที่สามารถติดต่อมาสู่คนได้</p>
<p>มติชน (5 ก.พ.61)</p>	<p>ปัญหาผู้ป่วยฟอกไต จ.ปัตตานี</p> <p>-เสนอข่าว กรณีญาติและผู้ป่วยโรคไตกว่า 100 คน เรียกร้องให้ ผอ.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต หลัง รพ.ไม่สามารถฟอกไตให้ได้ และออกก.ตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ได้ประสานรพ.ปัตตานีเข้าช่วยเหลือ แต่ยังคงติดปัญหาเรื่องการเดินทางของผู้ป่วยเนื่องจากรพ.ทั้ง 2 แห่งอยู่ห่างกันนั้น</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากรพ.ค่ายอิงคยุทธฯ ได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทเก่าที่ให้บริการฟอกไต โดยให้บริษัทใหม่เข้ามาดำเนินการต่อ แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของ ตรต. คาดว่าผู้ป่วยจะฟอกเลือดที่รพ.ค่ายอิงคยุทธฯ ได้อีกครั้งใน 1-2 เดือน ส่วนของ รพ.อื่น ๆ ยังดำเนินการได้ตามปกติ สำหรับกรณีรพ.ค่ายอิงคยุทธฯ สธ.ได้มอบหมายให้ รพ.ปัตตานีช่วยให้บริการฟอกเลือดชั่วคราว และให้สสจ.ปัตตานี ประสานส่งผู้ป่วยให้กลับไปรับบริการที่สถานบริการใกล้บ้าน เช่น รพ.สิโรธร รพ.ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ.ยะลา ฯลฯ ส่วนการแก้ไขปัญหามาระยะยาวภายใน 4 เดือน จังหวัดปัตตานีเตรียมเปิดหน่วยฟอกไตเพิ่มเติมที่ รพ.โคกโพธิ์ และ รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี</p>
<p>ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)</p> <p>ผจก.รายวัน เดลินิวส์ M2F (5ก.พ.61)</p>	<p>ขึ้นทะเบียนหมอแสงเป็นหมอพื้นบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดเผยกรณีการขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านของนายแสงชัย ว่า จากการพิจารณาตามข้อกำหนดของการรับรองหมอพื้นบ้านเบื้องต้น พบว่าเข้าข่ายที่จะเป็นหมอพื้นบ้านได้ เนื่องจากยาสมุนไพรที่ใช้ทำให้ประชาชนที่ไปรับยามีอาการดีขึ้น แต่ขณะนี้ยังขาดหลักฐานที่ต้องมีการพิจารณา กรมฯ กำลังให้นายแสง ชัยส่งมาเพิ่มเติม เช่น รูปถ่าย คำรับรองของผู้ที่ไปรับยาสมุนไพรว่าได้ผลดี เป็นต้น คาดว่าน่าจะได้รับการอนุญาตให้เป็นหมอ พื้นบ้านเร็ว ๆ นี้ ซึ่งการได้รับอนุญาตเป็นหมอพื้นบ้านจะต้องรักษาเพียงโรคที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีค่ายกครูได้ แต่ไม่สามารถเปิดคลินิกหรือทำเวชกรรมเหมือนแพทย์ทั่วไปได้</p> <p>ที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านในหลายด้านรวมกว่า 10,000 คน อาทิ หมอดอกเส้น หมอกระดูก ซึ่งการอนุญาตให้เป็นหมอพื้นบ้าน โดย หลักจะมองที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยนำส่วนผสมต่าง ๆ ในยาสมุนไพรรักษามะเร็งของนายแสงชัยไปตรวจ เบื้องต้นไม่พบสารปนเปื้อน พบเพียงเชื้อที่ทำให้ท้องเสีย ซึ่งมีโอกาสพบได้ในยาสมุนไพร ขณะนี้เหลือเพียงผลการด้านโรคมะเร็งในระดับหลอดทดลอง จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ น่าจะทราบผลภาพรวมภาพรวมทั้งหมดภายในวันที่ 31 มี.ค.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำหนังสือที่ สธ 0504/596 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2561 เรื่องการรับรองหมอพื้นบ้านและเอกสารเพิ่มเติม มอบให้กับนายแสงชัย ระบุว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพิจารณาแล้วเห็นควรให้การรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน</p> <p>น.ส.กิตติพร พันธุ์ศรี อายุ 53 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 กล่าวว่า มารับยาสมุนไพรของหมอแสงไปกินแล้ว 2 ครั้ง ทำให้กินข้าวได้ หายใจเต็มปอด รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น ดีใจที่หมอแสงได้เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว ส่วนเรื่องที่หมอแสงมีความคิดว่าจะขายยาในราคาต้นทุนนั้น ถ้าจำเป็นก็ต้องหาเงินมาซื้อ</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 4 ก.พ. 61 หมอแสงได้เปิดให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับยาสมุนไพรฟรี มีประชาชน ประมาณ 70,000 คน เดินทางมาต่อแถวรับยามากกว่าทุกเดือนที่ผ่านมา โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ มาขอรับ ยาสมุนไพร ให้ตัวเอง, น.ส. วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ นักวอลเลย์บอลทีมชาติ มาขอรับยาสมุนไพรไปรักษาพ่อ เนื่องจากเคยรับยาไปแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ เวที ผู้หญิง	<p>ชมที่ปรึกษาระดับกระทรวง</p> <p>-กล่าวถึง ดร.ณัฐธยา พัฒนชานิพนธ์ ที่ปรึกษา ระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านกำลัง คนสาธารณสุข ว่า หน่วยงานด้านมวลชนสัมพันธ์ มักถูกส่งไปอบรม เป็นวิทยากร และไปเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ทำให้คนรู้จักงานของ กระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น เป็นตัวอย่างแบบนี้ พอจะเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของกระทรวงได้ไหม</p>
ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสั้น คนเข้ม (4 ก.พ. 61)	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-กล่าวว่า คณะทำงานก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ประชุมหารือร่วมกับ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า และ ผอ.รพ.สังกัด สธ. อีก 10 แห่งในโครงการ จัดสรรเงินบริจาค 1,300 ล้านบาท รอบแรก ดังนี้ รพ.ยะลา 91 ล้าน รพ.สุราษฎร์ธานี 136.5 ล้าน รพ.ราชบุรี 130 ล้าน รพ.เจ้าพระยายมราช 91 ล้าน รพ.สระบุรี 104 ล้าน รพ.ขอนแก่น 143 ล้าน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 91 ล้าน รพ.นครพิงค์ 91 ล้าน รพ.เชียงใหม่ประชาชนุเคราะห์ 110.5 ล้าน รพ.น่าน 91 ล้าน และ รพ.พระมงกุฎเกล้า 221 ล้าน ทั้งนี้ โครงการยังเปิดรับบริจาคจนถึง 31 พ.ค. นี้ จากนั้นจะจัดสรรให้ทั้ง 11 รพ.เป็นครั้งสุดท้าย</p>
กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)	<p>ข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี นายอัครเดช รัตนวระประเสริฐ อายุ 40 ปี อดีตหัวหน้าส่วนกลุ่มงานภารกิจ อำนวยการ สป.สธ. เดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ในคดีที่ถูกลูกจ้าง หญิง อายุ 30 ปี แจ้งความ ดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจารหญิงอายุเกินกว่า 15 ปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ที่ผ่าน มา โดยศาลได้อ่านคำพิพากษา ว่า นายอัครเดชมีความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้อง ตัดสินจำคุกจำเลยเป็นเวลา 3 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษเหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา หลังตัดสินเสร็จเจ้าหน้าที่ศาลได้ ควบคุมตัวนายอัครเดชส่งเรือนจำจังหวัดนนทบุรี</p>
มติชน สปริง นิวส์ เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทู เดย์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (3 ก.พ.61)	<p>โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ถึงกรณีร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งหนึ่งใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นำภาพ “บัญชี BNK 48” มาใช้ในการโปรโมทโปรโมชันของร้าน ว่า ได้ มอบหมายให้สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวมีอยู่จริง เจ้าของร้านรับสารภาพว่าทำไปเพราะความชื่นชอบศิลปิน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักเป็นการส่วนตัว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป</p> <p>ด้าน นาย ฐนพล บวรวิณะ ผู้จัดการ รว BNK48 ได้เดินทางเข้าพบ น.พ.สุวรรณชัย เพื่อยืนยันว่าบริษัทและ ศิลปินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ศิลปินในสังกัดยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและสิ่งมีนเมาทุกชนิด ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ (5 ก.พ.61)	<p>สธ.ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพันวิฤต 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ธวัช สุนทรจารักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ตรวจสอบเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 และกล่าวว่า เขต สุขภาพที่ 4 มีผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่พันระยะวิฤตและมีอาการคงที่ 3 โรค คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง จากรพ.ศูนย์กลับมาดูแลต่อที่รพ.ชุมชนและรพ.สต. พร้อม มีทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพ ดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง ช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติ สามารถกลับไป ทำงานได้ นับเป็นการเปลี่ยนภาวะเป็นพลังของสังคม และเปลี่ยนคนไข้มารู่คนที่ทำงานได้ นอกจากนี้ คนไข้หรือ ญาติยังติดต่อกับเจ้าหน้าที่คลินิกหมอครอบครัวผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถติดตามดูแลการ รักษาได้อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานในปี 2560 ช่วยให้ผู้ป่วยพันชิตอันตรายใน 6 เดือนแรกได้ร้อยละ 70 ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูให้สามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ ร้อยละ 70 ส่วนผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแต่ไม่ มีแผลกดทับ สามารถช่วยเหลือได้ ร้อยละ 20 ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะกึ่งวิฤตมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและกลับสู่ชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>โดยเขตสุขภาพที่ 4 ได้นำร่องการดูแลผู้ป่วยพันวิฤตต่อที่ รพ.ชุมชน โดยจับคู่รพ. 4 แห่ง ดังนี้ รพ.สระบุรี กับ รพ.หนองแค จ. สระบุรี, รพ.พระนั่งเกล้า กับ รพ.บางบัวทอง 2 จ. นนทบุรี, รพ.พระนครศรีอยุธยา กับ รพ. บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.พระนารายณ์มหาราช กับ รพ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี นอกจากนี้ รพ.ชุมชนทั้ง 59 แห่ง ได้สำรองเตียงรองรับ 2 เตียง เพื่อให้คนไข้สามารถกลับมาทำงานเป็นพลังสังคมต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (3 ก.พ.61)</p> <p>กรม ประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง TNN24 (5ก.พ.61)</p> <p>ไทยรัฐ (4 ก.พ. 61)</p>	<p>โรคไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ปลัด สธ. ได้สั่งการให้สสจ.ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ในโรงเรียน ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกัน มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวปีนี้ สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เฉพาะเดือนม.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 8,728 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 27 เป็นนักเรียน ในการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ่ในโรงเรียน ขอให้ครูจัดระบบคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน หากพบว่ามิใช่ ไอ เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกเด็กให้พักที่ห้องพยาบาล ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่ต้องให้เด็กหยุดเรียนและพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นพ.สสจ. เชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ในพื้นที่ เชียงใหม่ ว่า ในปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์เอ กว่า 11,000 ราย สำหรับในปี 2561 ช่วงเดือนม.ค.พบผู้ป่วยไขหวัดใหญ่สายพันธุ์เอ 1,230 ราย เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปี แต่ยังไม่เสียชีวิต ควรต้องปฏิบัติตามมาตรการ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" อย่างเคร่งครัด</p>
<p>มติชนออนไลน์ (5 ก.พ.61)</p>	<p>โรคสุกใส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคสุกใสในประเทศไทย ว่า ตั้งแต่วันที่ 1-29 ม.ค. 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 3,858 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 10-14 ปี รองลงมา 7-9 ปี และ 15-24 ปี ส่วนใหญ่พบในเด็กนักเรียน โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ภูเก็ต นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยโสธร และลำพูน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยนักเรียนเป็นกลุ่มก้อน 4 เหตุการณ์ คือ มุกดาหาร 2 เหตุการณ์ 51 ราย ปราจีนบุรี 50 ราย และปทุมธานี 66 ราย การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคสุกใสเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน อาจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่อยู่ร่วมกัน แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนที่บ้าน ควรอาบน้ำและใช้สบู่ฆ่าเชื้อฟอกผิวหนังให้สะอาด ตัดเล็บให้สั้น หลีกเลี่ยงการแกะหรือเกาตุ่ม ถ้ามีไข้สูงให้กินยาพาราเซตามอลลดไข้ สำหรับประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)</p> <p>ผู้จัดการ ออนไลน์ (5 ก.พ.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจ เกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ขึ้นทะเบียนและใช้ในประเทศ กรมฯ ได้ร่วมมือกับอย.เก็บตัวอย่างวัคซีนจากบริษัทนำเข้าทุกบริษัท มาตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ เมื่อ ตรวจสอบครบทุกยี่ห้อแล้วเสร็จในปี 2561 จะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสุนัขได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการติดโรคจากสัตว์สู่คน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.กฤษณ์ พิมพ์งาน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง และสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง เข้าตรวจสอบการระบาดโรคพิษสุนัขบ้าที่บ้านลิเซ ต.แม่ฟ้าหลวง หลังมีสุนัขป่วยตาย และตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่พบการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บ้านจะล้อยู่ติดกัน และเข้าไปกำจัดสุนัขและแมวไปกว่า 100 ตัว โดยภายหลังการตรวจสอบ ได้เรียกประชุมชาวบ้านขอทำประชาคมการกักสัตว์เลี้ยงทั้งหมดหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ของกักขังสุนัข 35 ตัว แมว 18 ตัวของตนเอง โดยจะสร้างกรงกักขังดูแลตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ หากมีปัญหาจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที</p> <p>ด้าน นายอนุสรณ์ รัตนันต์พิณิจ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ประกาศให้ทิศเหนือจรดประเทศเมียนมา ทิศใต้จรด บ.ขาเหยงพัฒนา ต.แม่ฟ้าหลวง ทิศตะวันออก จ รัตนันตมูลลาบา หมู่ 10 ทิศตะวันตก จ รัตนันตมูลลาบา หมู่ 10 เป็นเขตโรคติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-2 มี.ค. ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกชนิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ใน ปี 2561 เดือนเดียวพบหัวสุนัขเป็นพิษสุนัขบ้ากว่า 135 ตัว ได้สั่งการพื้นที่ที่มีสุนัขบ้าเร่งประสานงานให้มีการประชาสัมพันธ์ และค้นหาติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรคทุกรายให้มารับวัคซีน รวมทั้งกำชับอสม.ให้เคาะประตูบ้าน เพื่อ ช่วยค้นหาและติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรค</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(4 ก.พ. 61)	<p>องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 112,392 คน ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โรคมะเร็งที่พบบมากที่สุดในประเทศชาย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่วนมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเพศหญิง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>นพ.วีรุฒ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2559-2561 ได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า "We can. I can." โดยจุดเน้นที่สำคัญของ "We can" คือพวกเราในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถดำเนินการด้านต่างๆ ขณะที่ "I can" เป็นบทบาทของปัจเจกบุคคลในการร่วมต่อสู้กับโรคมะเร็ง</p>
<p>กรม ประชาสัมพันธ์ (3 ก.พ.61)</p>	<p>มหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง "24 ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรลุ่มน้ำภาคกลาง" ที่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.กาญจนบุรี ภายในงานมีการนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ผลงานนวัตกรรม จากเครือข่าย 24 จังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงมาแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ</p>
<p>มติชน (3 ก.พ.61)</p>	<p>บริการสายด่วน 1323</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การให้บริการทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2560 พบว่าปัญหาที่ขอรับบริการอันดับ 1 ได้แก่ เครียด วิตกกังวล รวม 27,737 สาย คิดเป็นร้อยละ 40 ของสายที่โทรขอรับบริการทั้งหมด กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคือ 22-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ กลุ่มวัยรุ่น 15-21 ปี ร้อยละ 15 ที่เหลือเป็นผู้สูงอายุ แนะนำหลักปฏิบัติ 10 วิธี เพื่อลดความเครียด คือ 1.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน หรืออย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน 2.สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน ใช้คำพูดดีให้ติดปาก ได้แก่ สวัสดี ขอโทษ ขอขอบคุณ ชื่นชมอย่างจริงใจเมื่อเพื่อนร่วมงานทำดี 3.สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ด้วยการแสดงน้ำใจช่วยเหลือกัน ห่วงใยกัน ให้กำลังใจกัน 4.ระหว่างการทำงานควรพักบ้างเพื่อผ่อนคลาย อาจใช้วิธีหลับตาเพื่อพักสายตา 5-10 นาที หรือเดินยืดเส้นยืดสาย 5.ใช้สติจัดการกับอารมณ์ 6.บริหารจัดการเวลาทำงานอย่างเหมาะสม ให้งานเสร็จทันเวลากำหนด 7.กล้าพูด แสดงความคิดเห็น บอกความต้องการในเชิงสร้างสรรค์ 8.สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองเสมอว่า "เราทำได้" 9.ฝึกนิสัยการออมรายได้ส่วนหนึ่งไว้เพื่ออนาคต และ 10.แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี อย่าหนีปัญหา หากแก้ไม่ได้ ให้ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้วางใจ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ กรม ประชาสัมพันธ์ (5 ก.พ.61)</p>	<p>เทคนิคสร้างสุขขณะทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 4 สัญญาณพฤติกรรมบ่งบอกว่าไม่มีความสุขในการทำงาน คือ เบื่อ ไม่อยากพูดกับใคร สลบขี้ใจจัด เจ็บป่วยบ่อย พร้อมทั้งแนะนำ 5 เทคนิคสร้างสุขขณะทำงาน 1.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปทำงานแต่ละวัน 2.ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงาน 3.เปิดใจรับฟังเมื่อหัวหน้าให้คำแนะนำหรือตักเตือน และชี้แจงด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ 4.พัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยหมั่นฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติม 5.หาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เมื่อมีปัญหา</p> <p>ด้าน นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้พัฒนาแบบประเมินความสุขออนไลน์ ให้ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะวัยทำงานสามารถประเมินความสุขของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้รู้เท่าทันสภาพจิตใจตนเอง นำสู่การแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่สะสมความเครียดจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ www.sorporsor.com หรือสแกนผ่าน QR code</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น (5ก.พ.61)</p>	<p>มาตรฐาน Primary GMP</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารพื้นเมืองภาคใต้ที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง จ.พังงา ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านต้นแบบ นำวัตถุดิบจากทะเลมาแปรรูปเป็นอาหาร ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาเค็ม แกงไตปลาสำเร็จรูป ต่อมาได้ขยายการผลิตเป็นประเภทขนม เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปชื่อดังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยอย.มีภารกิจในการกำกับดูแลสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามมาตรฐาน Primary GMP ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (3 ก.พ.61)</p>	<p>ตรวจสอบมาตรฐานห้องแยกโรค</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำนักงาน สบส. เขต 10 จ.อุบลราชธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรรมกรรมแพทย์เข้าตรวจสอบมาตรฐานและทดสอบห้องแยกโรค รพ.อำนาจเจริญ ก่อนเปิดบริการแก่ประชาชน โดย ทดสอบระบบ อาทึ ระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศและจากละอองฝอย ระบบการป้องกันเชื้อโรคจากการสัมผัส ระบบระบายอากาศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไปยังผู้ป่วยอื่น ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ยังตรวจเพิ่มเติมอีก 5 รพ. ได้แก่ รพ.เสนางคนิคม รพ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ รพ.ร.เลิงนกทา จ.ยโสธร รพ.ศรีสะเกษ และรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 ก.พ.61) ข่าวหุ้น (5 ก.พ.61)</p>	<p>ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ E-Payment ว่า จะมีคำสั่งจากก.คลังและกรมบัญชีกลางถึงทุกหน่วยงานภาครัฐภายใน 2 สัปดาห์นี้ ให้เริ่มรับและจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 27 มี.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายรับเงินต้องเร่งติดตั้งเครื่องอีดีซีเพื่อรองรับ การจ่ายเงิน รวมถึงการรับจ่ายค่าบริการจากประชาชน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ด้วย ขณะที่หน่วยงานที่เป็นฝ่ายจ่ายเงินจะต้องติดตั้งโปรแกรม Corporate Online เพื่อการจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ระหว่างภาครัฐ หรือ ภาครัฐกับเอกชน เช่น การเบิกจ่ายงบลงทุนในงานรับเหมาก่อสร้าง และหลังจากนี้จะขยายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนำระบบรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายใน 6 เดือน</p>
<p>เว็บไซต์ เดลินิวส์ (3 ก.พ.61)</p> <p>ไทยรัฐ (5ก.พ.61)</p>	<p>มาตรการห้ามสูบบุหรี่ชายหาด</p> <p>-เสนอข่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย การรณรงค์ในระดับพื้นที่ทั้ง 24 หาด และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดทำจุดให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่และที่เก็บขยะบุหรี่ 214 จุด มีการติดตั้งป้ายรณรงค์และแจกแผ่นพับ 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน แก่นักท่องเที่ยวทั้ง 24 หาดทุกวัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เรือท่องเที่ยว รถโดยสาร ให้แจ้ง มาตรการแก่นักท่องเที่ยว และ ร่วมกับ AIS และ TRUE ส่งข้อความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แจ้งเตือนผู้ใช้โทรศัพท์ เมื่อเข้าในพื้นที่ทั้ง 24 หาด รวมทั้ง มีหนังสือถึง ก.ต่างประเทศ และก.ท่องเที่ยวฯ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่สถานทูตทุกแห่งที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศให้ทั่วถึง</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกมีการประกาศใช้มาตรการฯ เพียง 24 หาด จากทั้งหมด 357 หาด ทำให้นักท่องเที่ยวอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวใหม่เวียนเข้ามา จึงฝากถึงผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนสื่อมวลชน ช่วยทำความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย</p> <p>ดูแลสุขภาพชาวบึงกาฬ</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.โฆสิตตพงษ์ นิลเอก ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บึงกาฬ ร่วมกับ สสจ.บึงกาฬ นำคณะแพทย์และอสม.เดินเท้าเยี่ยมชาวบ้าน พร้อมตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.คานาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ</p>
<p>ข่าวสด (3 ก.พ.61)</p>	<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เผยว่า จากข้อมูลโรคอาหารเป็นพิษ ของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1-22 ม.ค. พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 6,657 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 25-34 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำ ปวดศีรษะ คอแห้ง กระหายน้ำ ในรายที่ถ่ายอุจจาระมาก อาจมีภาวะช็อกและหมดสติได้ เบื้องต้นควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ โออาร์เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ</p>
	<p>โรคพยาธิในสัตว์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (4 ก.พ. 61)	-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ.ลำปาง เผยว่า การป้องกันโรคพยาธิทริคิเนลโลสิส หรือโรคพยาธิในสัตว์ คือ ต้องกินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก และทำความสะอาดเครื่องมือในการปรุงอาหารด้วย ไม่ควรซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ ซึ่งโรคนี้นี้พบมากในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ติดต่อกันโดยการ กินเนื้อสัตว์ไม่ติดต่อกันจากคนสู่คน ประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเดิน บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย หลังจากสัปดาห์แรกผ่านไป ตัวอ่อนของพยาธิจะเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ทำให้มีไข้สูง หน้าบวม หนังตาบวม เยื่อบุตาอักเสบ และมีเลือดออกใต้หนังตา ตาพร่า อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อและกตเจ็บ การพูด หายใจ กลืน และเคี้ยวอาหาร ได้ลำบาก หากมีอาการข้างต้น ควรรีบพบแพทย์
ข่าวสด คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด (4 ก.พ. 61)	หมึกสายวงน้ำเงิน -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สจ.ลำปาง กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อคลิปข่าวเกี่ยวกับการพบหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งว่า เป็นข่าวเก่าเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมากในประเทศไทย ไม่เคยมีรายงานว่ามีผู้ถูกกัดหรือได้รับพิษจากหมึกชนิดนี้ ทั้งนี้ พิษของหมึกสายวงน้ำเงินจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของสมอง คนที่ถูกพิษจะมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต หายใจไม่ออก เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต ดังนั้น หากถูกพิษขอให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดย การช่วยหายใจ เช่น เป่าปาก จากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ
เว็บไซต์ เดลินิวส์ (3 ก.พ.61)	น้ำท่วม อ.กฤษบุรี -เสนอข่าว นายชาติร์ จันทรวิระชัย นายอำเภอ กฤษบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกิตติกรรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้า ปก. จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่แจ่งชาวบ้านกว่า 30 หลังคาเรือน ให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งน้ำสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูง จากนั้นให้อพยพออกจากบ้านพักไปอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมากประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมสูงกว่า 2.50 เมตร และล่าสุด อ.กฤษบุรียังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ไทยรัฐ (3 ก.พ.61)	อากาศหนาว -เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ในช่วงวันที่ 3-8 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก 4-6 องศาเซลเซียส ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ตามภูเขาสูงในบริเวณภาคเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
	พยาธิไซเท้า
หนังสือที่ ชบ 0032 / 309	ชี้แจงการตรวจสอบขยะจ.ชลบุรี -สจ.ชลบุรี ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีประชาชนตำบลเขาไม้แก้วร้องเรียนว่ามีการนำขยะมูลฝอยมาพักไว้ที่เตาเผาขยะภายในเขต จ.ชลบุรี ว่า สจ.ชลบุรี สสอ.บางละมุงและรพ.สต.เขาไม้แก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปว่า มีกองขยะมูลฝอยติดเชื่อเป็นจำนวนมากในโกดังและรอบข้าง ประมาณ 120 ตัน มีการจัดเก็บไม่ถูกสุขลักษณะส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งบริเวณ โดยมีบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ ซิสเต็มส์ เป็นผู้รับจ้างขนถ่ายเก็บมาพัก แต่ยังไม่มีการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื่อไปทำลาย ซึ่งเมืองพัทยาในฐานะเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้าง ให้เหตุผลว่า ผู้ว่าจ้างกำหนดสัญญา ขณะนี้ได้ผู้ว่าจ้างใหม่แล้ว จะสามารถขนถ่ายขยะตกค้างทั้งหมดในวันที่ 26 ม.ค. 2561 คาดว่าจะใช้เวลาขนถ่ายประมาณ 20 วัน ทั้งนี้ ได้ประชุมกับท้องถิ่นและประชาชน ได้ข้อสรุปว่า บริษัทใหม่จะขนถ่ายตามหลักวิชาการทุกวันให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน จำกัดบริเวณไม่ให้มีคนเข้าออก กำจัดกลิ่นและประชาสัมพันธ์ หากมีกลิ่นรุนแรงให้รับผ้าปิดจมูกจากรพ.สต.เขาไม้แก้ว ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อน้ำทิ้งของบ่อขยะให้ผ่านมาตรฐาน โดยเมืองพัทยายืนยันว่าขยะจากรพ.ทุกแห่ง และสถานพยาบาลอื่นๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง จะมีการกำกับ ตรวจสอบความก้าวหน้าทุก 3 วัน และในวันที่ 25 ม.ค. 2561 เมืองพัทยาร่วมกับอบต.เขาไม้แก้ว จะประชุมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบมี 13 ราย ได้ติดตามตรวจสอบและให้การรักษาพยาบาลเยียวยาทุกคน

